

Hết mình vì đam mê - Hành trình tập luyện của đội bóng chuyên hơi nữ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang hướng đến Giải đấu năm 2025

Hướng tới Giải bóng chuyên hơi nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động năm 2025 do Công đoàn Khối UBND tỉnh tổ chức, các nữ công đoàn viên của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã và đang miệt mài luyện tập, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và sự đam mê thể thao mãnh liệt.

Ngay từ những ngày đầu, khi thông tin về giải đấu được công bố, Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện đã nhanh chóng quy tụ các chị em từ nhiều khoa, phòng khác nhau để thành lập đội thi. Dù công việc chuyên môn bận rộn, nhưng các thành viên vẫn dành thời gian vào mỗi buổi chiều để tập luyện đều đặn.

Từ những buổi đầu còn bỡ ngỡ, lúng túng với những kỹ thuật đệm bóng, chuyển bóng... nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên và tinh thần nỗ lực học hỏi của từng cá nhân, đội bóng ngày càng tiến bộ rõ rệt, những cú phát bóng chắc tay, những pha phối hợp nhịp nhàng dần xuất hiện trong từng buổi tập, mang đến sự tự tin và khí thế cho toàn đội.

Không chỉ là hoạt động thể thao, quá trình tập luyện còn là dịp để gắn kết tinh thần tập thể, xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp bền chặt hơn. Những tiếng cười giòn tan sau mỗi buổi tập, những cái bắt tay động viên nhau cùng cố gắng...tất cả làm nên một hành trình đáng nhớ, đầy ý nghĩa.

Chị Nguyễn Ngọc Thu Nguyệt - thành viên đội bóng chia sẻ: *“Chúng tôi không đặt nặng thành tích, mà coi đây là cơ hội để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc. Nhưng khi đã bước vào sân, ai cũng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đơn vị”*.

Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lòng nhiệt huyết của từng cá nhân, đội bóng chuyên hơi nữ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đang sẵn sàng để tỏa sáng tại giải đấu năm nay.



Hết mình vì đam mê - Hành trình tập luyện của đội bóng chuyên hơi
nữ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang hướng đến Giải đấu năm 2025

Một số hình ảnh đội bóng chuyên hơi nữ Bệnh viện Phụ sản hăng say luyện tập

Chúc cho các chị em luôn mạnh khỏe, tự tin và thi đấu hết mình, mang về vinh quang cho đơn vị!

BCH CĐCS BVPS